
Fundur haldinn í skólanefnd fimmtudaginn 8. Febrúar 2018 

 

Mætt eru: Ingveldur Eiríksdóttir skólastjóri, Katrín Gísladóttir, Hulda Þ. Halldór S. Og Áslaug Guðbr. 

Katrín setti fund og bauð fundarfólk velkomið. 

Fyrsta mál fundarins: Skólanefnd samþykkir umsóknir tveggja leiðbeinenda skólaárið 2017-2018.  Þau 

Margréti Birnu Kolbrúnardóttur og Magnús Kristjánsson. 

Næst fékk skólastjóri orðið og fór yfir helstu áherslur í skólastarfinu. 

Læsi: gera átak þar. 

Greiningar og stöðluð próf. Þar er farið í málþroska og stærðfræði. 

Möguleg þróunarverkefni: fjölbreyttir kennsluhættir, smiðjur, aðkoma leiðbeinenda. 

Skóladagatal: vetrarfrí, fimmdaga vika fyrir yngsta stig og leikskóla. 

Starfsmannamál: mönnun á leikskóla, næsti vetur, fæðingarorlof. 

Kennslugögn: Uppfæra kennslugögn í leikskóla. 

Byggingar skólans: Komið að miklu viðhaldi bæði í skólahúsi og íþróttahúsi + sundlaug. T.d. lagnir fyrir 

hita, þök og fleira. 

Skólastjórabústaður verið aðeins endurnýjaður og lagaður. 

Þarf að fara að fá umsjónarmann fyrir fasteignirnar. 

Fundi slitið 

 




